



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป โทร. IP - Phone ๑๐๔

ที่ อว ๐๖๒๑/ว ๓๑๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในกองกลาง ทุกคน

ด้วย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสำคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสำนักงานอธิการบดีมีมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ในการนี้ สำนักงานอธิการบดี จึงขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล

(นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล)  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระสำคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสำนักงานอธิการบดีมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖) ดังนี้

๑) สำนักงานอธิการบดีจะส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและบริหารสำนักงานอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน

๒) สำนักงานอธิการบดีจะวางระบบและกลไกการติดตามและตรวจสอบผลการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายใน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพโดยกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดีให้มีความเข้มแข็ง

๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ

๗) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดำเนินการประกันคุณภาพ แก่สาธารณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสถาบันต่อสังคม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี